

๒. การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓ (๔) กำหนดว่า “คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละสองครั้ง และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วย” ดังนี้

๑. ระยะเวลาการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ

ค.ต.ป. ได้กำหนดระบบการรายงานผลการดำเนินงานของ ค.ต.ป. ให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม รวมทั้งสอดคล้องกับการนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการดำเนินงาน โดยกำหนดรอบการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการของ ค.ต.ป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพิจารณา จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

รายงานครั้งที่ ๑ กำหนดให้ ค.ต.ป. รายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๐ โดยเป็นการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ (กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ) รวมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการคณะต่าง ๆ

รายงานครั้งที่ ๒ กำหนดให้ ค.ต.ป. รายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ โดยเป็นการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ (กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ คือ การดำเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ : แผนงานสำคัญตามที่ ค.ต.ป. กำหนด จำนวน ๑ แผนงาน คือ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ) รวมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการคณะต่าง ๆ

๒. ระยะเวลาการจัดส่งรายงาน

การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการของ ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานไว้ ดังนี้

๑) ส่วนราชการระดับกรม

ระยะเวลา	การรายงาน	ผู้รับผิดชอบ	จัดส่งให้
ตามที่ ค.ต.ป. ร้องขอ	<ul style="list-style-type: none"> • การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ <ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวง/จังหวัด - การดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ • การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ : แผนงานสำคัญตามที่ ค.ต.ป. กำหนด • การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 	ส่วนราชการระดับกรม	ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวง

๒) ส่วนราชการระดับกระทรวง

ระยะเวลา	การรายงาน	ผู้รับผิดชอบ	จัดส่งให้
ตามที่ ค.ต.ป. ร้องขอ	<ul style="list-style-type: none"> การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ <ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวง/จังหวัด - การดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ : แผนงานสำคัญตามที่ ค.ต.ป. กำหนด การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 	สำนักงานปลัดกระทรวง.	ค.ต.ป. ประจำกระทรวง

๓) ส่วนราชการประจำจังหวัด/สำนักงานจังหวัด

ระยะเวลา	การรายงาน	ผู้รับผิดชอบ	จัดส่งให้
ตามที่ ค.ต.ป. ร้องขอ	<ul style="list-style-type: none"> การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ <ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวง/จังหวัด - การดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ : แผนงานสำคัญตามที่ ค.ต.ป. กำหนด การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 	สำนักงานจังหวัด	อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด

๔) ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ

ระยะเวลา	การรายงาน	ผู้รับผิดชอบ	จัดส่งให้
๒๘ ก.พ. ๒๕๖๐	รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ : กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๓	-ค.ต.ป. ประจำกระทรวง	<ul style="list-style-type: none"> - รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ๑ ชุด - ปลัดกระทรวง ๑ ชุด (สำเนา) พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล - อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ๑ ชุด (สำเนา) พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล - ค.ต.ป. ๑ ชุด (สำเนา) พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล - ประธาน ค.ต.ป. ๑ ชุด (สำเนา) พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล

ระยะเวลา	การรายงาน	ผู้รับผิดชอบ	จัดส่งให้
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐	รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ : กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๓	- อ.ค.ต.ป. กลุ่ม กระทรวง - อ.ค.ต.ป. กลุ่ม จังหวัด	- ค.ต.ป. ๑ ชุด พร้อมแผ่น บันทึกข้อมูล - ประธาน ค.ต.ป. ๑ ชุด (สำเนา) พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล
๒๘ เม.ย. ๒๕๖๐	รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ : กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๓	- ค.ต.ป.	- คณะรัฐมนตรี - นายกรัฐมนตรี
๓๑ ต.ค. ๒๕๖๐	<ul style="list-style-type: none"> รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/ โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ - การดำเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์ กระทรวง/จังหวัด การดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการตาม ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ : แผนงานสำคัญตามที่ ค.ต.ป. กำหนด 	- ค.ต.ป. ประจำปี กระทรวง	<ul style="list-style-type: none"> รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ๑ ชุด ปลัดกระทรวง ๑ ชุด (สำเนา) พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ๑ ชุด (สำเนา) พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล ค.ต.ป. ๑ ชุด (สำเนา) พร้อม แผ่นบันทึกข้อมูล ประธาน ค.ต.ป. ๑ ชุด (สำเนา) พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล
๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐	<ul style="list-style-type: none"> รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/ โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ - การดำเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์ กระทรวง/จังหวัด การดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการตาม ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ : แผนงานสำคัญตามที่ ค.ต.ป. กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> อ.ค.ต.ป. กลุ่ม กระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่ม จังหวัด 	<ul style="list-style-type: none"> ค.ต.ป. ๑ ชุด พร้อมแผ่น บันทึกข้อมูล ประธาน ค.ต.ป. ๑ ชุด (สำเนา) พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล
๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๐	<ul style="list-style-type: none"> รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/ โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ - การดำเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์ กระทรวง/จังหวัด การดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการตาม ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ : แผนงานสำคัญตามที่ ค.ต.ป. กำหนด 	- ค.ต.ป.	<ul style="list-style-type: none"> คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี

๓. การจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง

กำหนดระยะเวลาการจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ดังนี้.

๑) ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด จัดส่งผลการประเมินตนเองให้ฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. ปีละ ๒ ครั้ง ทั้งแบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ และแบบประเมินตนเองสำหรับกรรมการ/อนุกรรมการดังนี้

ครั้งที่ ๑ จัดส่งพร้อมกับรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ (กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ)

ครั้งที่ ๒ จัดส่งพร้อมกับการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ (แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ คือ การดำเนินงานภายใต้นโยบาย ยุทธศาสตร์กระทรวง/จังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และการดำเนินงานภายใต้แผนงาน บูรณาการตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี) และกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ (แผนงานสำคัญตามที่ ค.ต.ป. กำหนด จำนวน ๑ แผนงาน คือ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ)

๒) สำหรับ ค.ต.ป. ให้จัดทำเฉพาะการประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการ ๑ ชุดเท่านั้น โดยจัดส่งผลการประเมินตนเองให้ฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. ปีละ ๒ ครั้ง

ครั้งที่ ๑ จัดส่งพร้อมกับรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ (กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ)

ครั้งที่ ๒ จัดส่งพร้อมกับการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ (แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ คือ การดำเนินงานภายใต้นโยบาย ยุทธศาสตร์กระทรวง/จังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และการดำเนินงานภายใต้แผนงาน บูรณาการตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งสอดคล้องกับ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี) และกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ (แผนงานสำคัญตามที่ ค.ต.ป. กำหนด จำนวน ๑ แผนงาน คือ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ)

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะเป็นผู้รวบรวมรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการคณะต่าง ๆ เพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ และประเมินผลภาครัฐการต่อไป

แผนภาพแสดงกลไกการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

